



เรื่องเล่าจาก

ดาร์ฟูร์

พ.ท.ณัฐพงษ์ ไหมทอง

พิธีรับส่งภารกิจระหว่าง

กองพันทหารราบวันที่ ๑๔ กับ กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์



ชาติอื่นนั้น จะเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยในควมมีอิทธยาศัยไมตรี แสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมิตรที่มีให้กับทุกคน ซึ่งกำลังพลของกองร้อยทหารราบวันที่ ๑๔ นี้ ให้กับมิตรประเทศอื่นได้รับทราบเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยขจรไกลไปทั่วโลก

อนึ่งคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างหน่วยปฏิบัติกับฝ่ายสนับสนุนในภารกิจรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ (JLOG) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน



ภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่มีให้แก่กันของทหารไทย และทหารราบวันที่ ๑๔ ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและศาสนา

กองร้อย บี กองพันทหารราบวันที่ ๑๔ ประเทศรวันดา นับเป็นพันธมิตรภารกิจรักษาสันติภาพที่ให้การสนับสนุน กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ตั้งแต่เริ่มเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ และเมื่อยุทธโศภรณ์ของทหารไทยพร้อมปฏิบัติการกิจ จึงได้ถอนกำลังกลับไปยังพื้นที่รับผิดชอบ



ระลึกและกล่าวขอบคุณอีกครั้ง

พ.ต. J MUKSA ผบ.ร้อยทหารราบวันที่ ๑๔ ได้สัมภาษณ์กับทีมข่าวภาคสนามถึงความรู้สึกที่มีต่อทหารไทยว่า “เมื่อผมกลับไปทีเอร์ติติ อียากได้รับ ความประทับใจเช่นเดียวกันที่ได้รับจากพวกคุณที่นี่ ซึ่งพวกเราต่างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันและกัน ผมต้องขอขอบคุณท่าน ผบ.กกล. ที่มีไมตรีจิตและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด” สำหรับบรรยายกาศงานเลี้ยงที่กกำลังพลทหารไทย ได้ร่วมใจจัดขึ้นให้กับเพื่อนทหารราบวันที่ ๑๔ เป็นบรรยากาศที่หาได้ยาก



เป็นอย่างยิ่ง เพราะด้วยความต่างของชาติพันธุ์ ภาษาวัฒนธรรม รวมทั้งสีผิว เป็นความต่างอย่างสิ้นเชิง แต่ไมตรีจิตที่มีให้แก่กันนั้น เป็นสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ดั่งเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ในเช้าวันใหม่ที่เพื่อนทหารราบวันที่ ๑๔ ต้องเดินทางไกล กลับที่ตั้งของตุนที่เมืองเอร์ติติ ซึ่งมีระยะทางกว่า ๒๐๐ กม. ทหารไทยมายืนส่งถึงหน้าประตูฐานปฏิบัติการ ทุกคนต่างโบกมืออำลาให้แก่กัน เป็นภาพความประทับใจของกำลังพลทั้งสองชาติ

การแสดงออกถึงไมตรีจิตที่มีให้แก่เพื่อนทหาร

ด้านการส่งกำลังบำรุง กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ณ ฐานปฏิบัติการมุกจา เมืองมุกจา ประเทศซูดาน

กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้รายงานปัญหาการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับคณะฯ ได้รับทราบแล้ว คณะ JLOG ได้เดินทางชมการปลูกสร้างอาคารต่างๆ ชมระบบการนำบาดน้ำ ระบบการป้องกันฐานซึ่งคณะพอใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดระบบรักษาความปลอดภัยรอบฐาน และจุดสุดท้ายที่คณะตรวจคือ สถานที่ขุดเจาะนำบาดาลโดยคณะฯ ได้ชื่นชมในความสามารถของ กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ เป็นอย่างยิ่งที่สามารถเจาะนำบาดาลได้สำเร็จ เพราะที่ผ่านมามากมาย หน่วยไม่ประสบความสำเร็จในการเจาะนำบาดาลบริเวณนี้เลย ภายหลังกณะฯ ได้กล่าวว่า “ยอมรับและประทับใจในสิ่งที่ กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้ปฏิบัติได้สำเร็จและดี และขอขอบคุณ ผบ.กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ รวมทั้งกำลังพลทุกคน พร้อมทั้งเน้นย้ำอีกว่า คุณทำงานได้เป็นอย่างดีดีมากจริงๆ” และนี่ก็เป็นความสำเร็จหนึ่งที่ กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้แสดงให้เห็นานาประเทศที่ร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้ประจักษ์ต่อสายตาอีกด้วย ☺